

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/๙๖๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง  
ถนนรามесวรรค์ พท ๙๓๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง เห็นชอบซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะเต่า  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าพะยอม

อ้างถึง หนังสือศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าพะยอม ที่ ศธ ๐๗๐๖๕.๐๙/๕๖๒

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอป่าพะยอม มีความประสงค์ขอซ่อมแซม  
กระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะเต่า เนื่องจากได้รับผลกระทบ  
จากสภาพภูมิอากาศฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้กระเบื้องหลังคาแตกและโครงหลังคาซึ่งทำด้วยไม้และ  
ฝ้าเพดานผุกร่อน เกิดความเสียหายและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อนักศึกษา ครูผู้สอน และครุภัณฑ์ได้ โดยใช้เงิน  
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุน  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายในวงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการ  
ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ ตลอดจนทรัพย์สินของทางราชการ  
จึงเห็นชอบซ่อมแซมกระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดานและโครงหลังคาอาคารศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเกาะเต่า  
โดยใช้เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ  
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบ  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดการเรียนการสอน ภายในวงเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามเสนอ ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์  
สูงสุดแก่ทางราชการ และเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณรายจ่ายงบประมาณรวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร ๐-๗๕๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๓๔๐๑

“เรียนดี มีความสุข”